

แสงอรอมแห่งพระอาทิตย์  
ของ

**พระเจ้า**

ความสว่าง

ของ

ใจ

คือ

**พระเยซูคริสต์**

**ถว้รรวม**

**แห่ง**

**พระศาสนาของพระเจ้า**

**พระเยซูคริสต์**

---

**เรียบเรียง**

**โดย**

**คณะ ซี.เอ็ม. เอ. มิชชัน**

# ส่วนรวมของพระศาสนา

## พระเจ้าพระเยซูคริสต์

### การสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก

แรกเริ่มเดิมทีนั้น พระเจ้าได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก และสิ่งสารพัดทั้งปวงที่มีอยู่ใน (สากลโลก) ที่เหล่านี้ ในเวลานั้นมีพระเจ้าอยู่แต่พระองค์เดียว พระองค์เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ พระองค์ไม่มีการเกิดเหมือนอย่างกับพวกเรา พระองค์ไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลาย พระองค์ทรงมีชีวิตอยู่ในพระองค์เอง และทรงเป็นต้นชีวิตทั้งปวง พระองค์เป็นผู้สร้างสารพัดทุกสิ่ง

พระเจ้าทรงพอพระทัยแต่ในสิ่งที่ดี เพราะเหตุฉะนั้นทุก ๆ สิ่ง ที่พระองค์ทรงสร้าง จึงล้วนเป็นแต่ของดีงดงามน่าดูทั้งนั้น ที่แรกพระองค์ได้ทรงสร้างโลก และโลกก็ปกคลุมไปด้วยความมืดและความว่างเปล่า พระองค์จึงทรงตรัสเนรมิตให้มีแสงสว่างเกิดขึ้น แล้วแสงสว่างก็เกิดขึ้นพระเจ้าจึงได้แยกความสว่างออกจากความมืดทรงทำเป็นวันเป็นคืน เราจึงมีวันมีคืนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ภายหลังจากนั้นพระเจ้าได้ทรงตรัสเนรมิตให้แผ่นดินสูงขึ้นจากพื้นน้ำ น้ำจึงไหลลงไปสู่ที่ต่ำ พื้นดินจึงกลายเป็นแผ่นดินแห้ง และที่ลุ่มที่ต่ำก็กลายเป็นทะเลลึก ครั้นทรงจัดแจงที่ดินอย่างนั้นแล้ว พระองค์จึงทรงตรัสเนรมิตให้ต้นหญ้าต้นหมากรากไม้ทั้งปวง ซึ่งมีดอกออกผลตามชนิดของมันงอกขึ้น พระเจ้าได้ทรงสร้าง ท้องฟ้า อากาศ เบื้องบน และทรงตั้งดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ และดวงดาวทั้งหลายไว้ในท้องฟ้าชั้นนั้น พระองค์ได้ทรงตั้ง ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาวทั้งหลายไว้ให้เป็นเครื่องหมายของฤดู ปี เดือน และวัน แล้วพระเจ้าได้ทรงสร้างฝูงปลาทั้งหลายไว้ในทะเล และในแม่น้ำลำธารทั้งปวง ทรงสร้างฝูงนกให้บินไปมาในอากาศ และทรงสร้างสัตว์ทุกชนิดให้มีขึ้นบนพื้นแผ่นดินโลก พระองค์ทรงเนรมิต สร้างสิ่งสารพัดทั้งปวงเหล่านี้ด้วยคำตรัส พระองค์เป็นแต่เพียงตรัสออกมาเท่านั้น สิ่งทั้งปวงก็บังเกิดขึ้นตามพระราชประสงค์

เมื่อพระองค์ได้ทรงทอดพระเนตรดูสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้ พระองค์ก็ทรงมีความปีติยินดี ทุกสิ่งทุกอย่างก็งามน่าดูทั้งนั้น แต่พระองค์ยังไม่ทรงพอพระทัย เพราะว่ายังไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความฉลาด ความคิด สามารถจะร่วมสนิทและนมัสการพระองค์ได้ ฉะนั้นภายหลังเมื่อพระองค์ได้ทรงสร้างสิ่งสารพัดทั้งปวงแล้ว พระองค์จึงได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ ในการทรงสร้างมนุษย์นั้นพระองค์ได้ทรงเอาดินมาปั้นเป็นรูปคน แล้วทรงระบายลมแห่งชีวิตของพระองค์เข้าไปในรูจมูกรูปปั้น รูปปั้นนั้นจึงมีชีวิตจิตวิญญาณเป็นขึ้นประมาณได้ไม่น้อยกว่า 6000

ปีมาแล้ว ที่พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์คนแรก แต่พระเจ้าทรงเห็นว่า ซึ่งผู้ชายนั้นจะอยู่แต่ลำพังคนเดียว  
ก็ไม่ดี พระองค์จึงได้ทรงสะกดให้ผู้ชายนั้นนอนหลับแล้วทรงชักเอาซี่โครงออกมาซี่หนึ่ง เมื่อทรงปิด  
แผลที่เปิดชักซี่โครงแล้ว ก็ทรงเนรมิตซี่โครงชิ้นนั้นขึ้นเป็นผู้หญิง ทรงนำนางให้มาอยู่กับชายผู้นั้น  
พระองค์ได้ทรงสร้างสองคนเดิมนั้นเป็นคนบริสุทธิ์ปราศจากบาป พระองค์ทรงตั้งชื่อผู้ชายว่าอาดัม  
และผู้หญิงว่า เอวา ท่านทั้งสองนี้เป็นบิดามารดาเดิมของเราเหล่ามนุษย์ทุกชาติทุกภาษาทั่วโลก

## มีความบาปเกิดขึ้นในโลก

พระองค์ทรงรักใคร่คนสองคนนี้มากเหลือเกิน พระองค์จึงได้ทรงสร้างสวนสวยงามให้เขาอยู่  
เฝ้ารักษาอาศัย เขาทั้งสองเต็มไปด้วยความอิมหนาสำราญประกอบไปด้วยความบริบูรณ์ทุกอย่าง  
พระองค์ได้เสด็จลงมาเยี่ยมเยียนเขาอยู่เสมอ ในสวนสวยงามนี้พระองค์ได้ทรงสร้างต้นไม้แห่งชีวิตไว้  
ต้นหนึ่งท่ามกลางต้นไม้ทั้งปวง ผู้ใดได้กินแต่ผลไม้แล้วเขาจะไม่รู้จักตาย และพระองค์ได้ทรงสร้างไว้  
อีกต้นหนึ่งเป็นต้นไม้ให้รู้จักความดีความชั่ว เมื่อผู้ใดกินแต่ผลไม้แห่งต้นนี้แล้วไซ้ ตาของเขาจะเปิด  
ออกเขาจะรู้จักความดีความชั่วพระองค์ทรงพอพระทัยที่จะให้คนทั้งสองนี้มีชีวิตอยู่ชั่ววันรันดร์ พระองค์  
จึงอนุญาตให้เขากินผลไม้แห่งชีวิต แต่ทรงห้ามไม่ให้เขากินผลไม้ที่ให้รู้จักความดีความชั่ว คำสั่งห้ามนี้  
เป็นข้อพิสูจน์คู่ว่า เขาจะเชื่อฟังคำสั่งของพระองค์หรือไม่ เขามีอิสระที่จะทำสิ่งใด ๆ ได้ตามความ  
ปรารถนา เขาจะเลือกทำอะไรก็ได้ พระเจ้าทรงปรารถนาให้เขาปฏิบัติเชื่อฟังพระองค์ตามใจสมัคร  
พระองค์มิได้ทรงขโมยใจเขา พระองค์ทรงซบอวไว้แล้วว่า ถ้าเขากินผลไม้เข้าไปเมื่อใดเขาจะต้องตาย  
เมื่อนั้นเป็นแน่ ซึ่งหมายความว่า เขามีชีวิตอยู่ในโลกนี้สืบไปเป็นนิรันดร์ไม่ได้ และเพราะความผิดความ  
บาปของเขา ๆ จึงไปสวรรค์ไม่ได้ เว้นแต่เขาจะต้องถูกชำระความผิดบาปเสียก่อนแล้วจึงจะไปสวรรค์  
ได้

เมื่อนั้นพญามารปีศาจได้ปลอมตัวเป็นงูเข้ามาล่อวงอาดัมเอวาในสวน มันได้พูดกับนางเอวา  
ว่า “จริงหรือที่พระเจ้าได้ตรัสห้ามว่า เจ้าอย่ากินผลไม้ทุกอย่างในสวนนี้?” นางเอวาได้ตอบว่า “เราทั้ง  
สองกินได้ทุกต้น เว้นแต่ต้นนี้พระเจ้าทรงห้ามไม่ให้เรากิน เพราะพระเจ้าตรัสไว้ว่า ถ้าเจ้ากินเข้าไป  
เมื่อใด เจ้าจะต้องตายเมื่อนั้น” มารจึงแสวงพูดกลบเกลื่อนล่อลวงว่า “ไม่จริงเลย ผลไม้แห่งต้นนี้มี  
ประโยชน์แก่เธอทั้งสองมาก เพราะว่าเมื่อเธอกินเข้าไปแล้วเธอจะรู้จักความดีความชั่ว” และยิ่งกว่านั้น  
มันได้ล่อลวงเขาว่า “เมื่อเธอกินแล้วเธอจะไม่ตาย” นางเอวาจึงเด็ดผลไม้มารับประทานเข้าไปและส่งให้  
อาดัมกินด้วย ครั้นเมื่อเขาทั้งสองได้กินเข้าไปแล้วเขาก็เกิดมีความรู้สึกว่าเขาทั้งสองได้ขัดขืนคำสั่งของ  
พระเจ้า เขามีความตกใจกลัวยิ่งนัก จึงพากันหลบหนีไปซ่อนตัวอยู่

พระเจ้าทรงทราบทุกสิ่ง ทรงรู้ว่าอาดัมเอวาได้ขัดขืนคำสั่งกินผลไม้ที่พระองค์ทรงห้าม จึงมี  
ความกลัวเกิดขึ้นแก่เขาเช่นนั้น พระองค์จึงทรงไล่ให้เขาออกไปเสียจากสวนสวยงามเพราะการขัดขืน  
คำสั่งพระเจ้า เขาทั้งสองจึงกลายเป็นคนบาปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ จึงมีความผิด  
บาปหยาบคายนิสัยชั่วทุกตัวคนจนถึงทุกวันนี้

เมื่อพระเจ้าทรงลงโทษอาดัมเอวา พระองค์ยังได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ว่า จะมีผู้หนึ่งเกิดมาแต่  
เผ่าพันธุ์ ของหญิงนั้น จะทรงมีอำนาจเหนือปีศาจมารร้าย ช่วยมนุษย์ทั้งหลายให้รอดพ้นจากความผิด  
บาป คำทำนายนี้ถึงองค์พระเยซูคริสต์ ตั้งแต่นั้นต่อลงมาได้ประมาณสัก 4000 ปี พระองค์นี้ก็ได้เสด็จ

ลงมาจากสวรรค์ ทรงปฏิสนธิในครรภ์ของนางสาวพรหมจารีมาเรีย พระเจ้าทรงรักมนุษย์ ถ้าเขาไม่ทำ ความผิดบาป เขาจะมีชีวิตอยู่ได้ชั่ววันรันคร์ตามพระคำริของพระเจ้า แต่เมื่อเขาตกลงจมอยู่ในความบาป แล้ว พระเจ้าก็ยังทรงสัญญาว่า จะทรงประทานพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอด ให้ลงมาช่วยเขาทั้งหลายให้ รอดพ้นจากอำนาจแห่งความผิดบาป และจะทรงประทานชีวิตชั่ววันรันคร์ให้แก่เขาอีกเป็นคำรบสอง

ตั้งแต่สมัยอาดามนั้นลงมา ความบาปก็ยิ่งทวีแผ่แพร่หลายไปในโลกยิ่งมากขึ้นทุกที อาดามมีลูก สองคน ขณะเมื่อลูกชายสองคนนี้กำลังทำการอยู่ด้วยกันที่ทุ่งนา เกิดทะเลาะเบาะแว้งกันขึ้น แล้วพี่ชายก็ ฆ่าน้องชายตาย ผู้คนยิ่งมากขึ้นเท่าใดความผิดบาปก็ยิ่งทวีมากขึ้นเท่านั้น ผู้คนชอบพากันทำความผิด บาป ไม่มีความละอายต่อความผิดบาป คนทุกคนเป็นคนผิดบาป ลูกเต่าก็พากันทำความบาปตามบิดา มารดา และพากันคิดทำความผิดบาปอย่างใหม่ ๆ ขึ้นอีกเป็นอันมาก จนเขาทั้งหลายได้ทำความผิดบาป ทุกชนิด เช่น ฆ่าฟันกัน ลักขโมยกัน ล้วงประเวณีฟัวเมียกัน โกหก อิจฉา คำทอ เกลียดชัง และความบาป อย่างอื่น ๆ อีกมากมายหลายประการ เขาพากันกระทำความผิดบาปอย่างนี้เรื่อย ๆ ลงมาประมาณได้ 1500 ปี เมื่อนั้นความชั่วก็ทวีมากขึ้นจนถึงที่สุด พระเจ้าจึงทรงตกลงปลงพระทัยว่าต้องลงโทษมนุษย์ เพราะว่าในดวงใจของมนุษย์ไม่มีอะไรนอกจากความคิดชั่วยังมีเหลืออยู่แต่คร้วเดียวเท่านั้นที่เป็นคน ชอบธรรม ครอบครว้นั้นคือครอบครวของโนอาห์ มีภรรยา มีลูกชาย ลูกสะใภ้ รวมหมดด้วยกัน 8 คน

## พระเจ้าทรงลงโทษมนุษย์ป่อกษด้วยน้ำท่วมโลก

พระเจ้าทรงบอกให้โนอาห์สร้างเรือลำใหญ่ สำหรับช่วยตัวเขาและครอบครัวของเขาให้พ้นภัยพ้นภัยแห่งน้ำท่วมโลกซึ่งพระเจ้าจะทรงบันดาลให้เกิดขึ้น เพื่อลงโทษชาติมนุษย์เพราะเหตุความผิดบาปของเขา พระเจ้าทรงรับสั่งให้เขาต่อเรือลำใหญ่ยาว 75 วา กว้าง 12 วา สองศอก ลึก 7 วา สองศอก ทรงรับสั่งให้ต่อเรือเป็นสามชั้น มีประตูบานเดียวและหน้าต่างบานหนึ่ง โนอาห์ก็ได้ต่อเรือลำใหญ่บนบก บนที่ค่อนตามคำสั่งของพระเจ้า ในการต่อเรือลำนี้กินเวลาถึง 120 ปี จึงสำเร็จ เมื่อกำลังต่อเรืออยู่นั้น โนอาห์ได้ข่าวประกาศให้บรรดาประชาชนคนบาปทั้งหลายให้ละทิ้งความผิดบาปหยาบช้ากลับมาหาพระเจ้าเชื่อฟังในพระองค์ เพื่อจะได้พ้นจากการลงโทษที่พระเจ้าทรงตั้งพระทัยไว้แล้ว แต่ประชาชนก็พากันหัวเราะเยาะเย้ย ไม่ยอมเชื่อฟังคำตักเตือนของโนอาห์ เมื่อโนอาห์ต่อเรือสำเร็จแล้วพระเจ้ายิ่งทรงสั่งให้โนอาห์พาภรรยาลูกเต้าและเหล่าฝูงสัตว์ทั้งหลายอย่างละคู่ ตัวผู้และตัวเมียเข้าไปในนาวานั้น เมื่อทุกสิ่งได้เข้าไปอยู่ในเรือลำใหญ่เรียบร้อยแล้วพระเจ้ายิ่งทรงปิดประตูเรือนั้นเสีย แล้วพระองค์ก็ทรงบันดาลให้มีน้ำฝนตกลงมา 40 วัน 40 คืน น้ำก็ตั้งต้นท่วมแผ่นดินโลกสูงขึ้นไปทุกที ๆ จนเรือแห่งความรอดของโนอาห์ลอยลำขึ้นเหนือน้ำ บรรดาคนทั้งปวง ที่อยู่นอกเรือก็พากันวิ่งขึ้นไปบนเนินบนภูเขาบ้างก็พากันมาเกาะที่ประตูเรือ วิงวอนขอให้โนอาห์เปิดประตูรับ แต่ว่าโนอาห์จะไม่เปิดประตูรับใครไม่ได้ เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงปิดไว้เสียแล้วอย่างมั่นคงแน่นหนาน้ำก็ยิ่งท่วมสูงขึ้น ทุกทีจนที่เนินและภูเขาทั้งปวงก็จมมิดอยู่ใต้พื้นน้ำ จะแลไปทางไหนก็มีแต่พื้นน้ำกับท้องฟ้า มนุษย์ทั้งหลายจมน้ำตายถึงซึ่งความพินาศทั้งสิ้น เว้นแต่โนอาห์ผู้ชอบธรรมและครอบครัวของเขาผู้ซึ่งได้ยอมเชื่อฟังพระเจ้า พากันหนีไปอยู่ในเรือนั้น

น้ำท่วมโลกอยู่ประมาณ 150 วัน ครั้นแล้วก็ค่อย ๆ ลดลงจนเรือลำใหญ่นั้นค้างอยู่บนพื้นแผ่นดินแห่งอีกที พระเจ้าได้เสด็จลงมาเปิดประตูเรือ โนอาห์และครอบครัวของเขาจึงพากันออกไปจากเรือ โนอาห์ได้สั่งสอนลูกหลานของตนให้เกรงกลัวกราบไหว้เชื่อฟังพระเจ้า และไว้วางใจในพระองค์ แต่พระองค์เดียวเท่านั้น แต่ต่อมาภายหลังลูกหลานของเขาก็หลงเงินไปอีก พากันทำความผิดบาป กราบไหว้พระเจ้าเทียมเท็จและรูปเคารพ ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้ว ถ้ามนุษย์พากันกราบไหว้ปฏิบัติพระเจ้า ดำเนินตามทางของพระองค์เขาก็มีความสุข แต่เมื่อเขาหลงลืมละทิ้งคำสั่งสอนของพระเจ้า เมื่อใด ความทุกข์และความ โศกเศร้าก็เกิดมีขึ้นแก่เขาเมื่อนั้น

## พระเจ้าทรงลงโทษคนบาปโดยบันดาลให้เขารุ่นวายโกลาหลด้วยการพูดภาษาต่าง ๆ

ชาตินมนุษย์พากันหลงทำความผิดบาปหยาบซ้ำอีก เหมือนกับสมัยก่อนเมื่อน้ำยังไม่ได้ท่วมโลก เขาพากันหลงลืมน้มนัสการพระเจ้าและปฏิบัติพระองค์ เพราะเหตุนี้เขาจึงไม่รู้จักทางที่จะนำเขาไปสวรรค์ ใจของมนุษย์ก็เต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งจองหอง เขาพากันแสวงหาเกียรติยศและชื่อเสียง เมื่อได้ปรึกษาหารือกันแล้ว เขาจึงตกลงจะสร้างหอใหญ่ให้มียอดสูงเทียมฟ้า เพื่อเป็นที่ระลึกแสดงถึงอำนาจกำลังอำนาจกำลังอันเข้มแข็งของเขา ภายหลังน้ำท่วมโลกได้สัก 200 ปี เขาก็พากันสร้างหอสูงนี้ แต่เมื่อเขาพากันลงมือสร้างหอที่เขาเรียกชื่อว่าหอบาเบ็ล พระเจ้าได้เสด็จลงมาตรวจดู จึงเห็นว่าการงานที่เขาได้กระทำนั้นเกิดขึ้นจากใจชั่ว เห็นแก่ตัวเย่อหยิ่งจองหอง เขาพากันสร้างขึ้นเพื่อแสดงสง่าราศีของตนเอง เขามีได้กระทำเพื่อพระเกียรติยศของพระเจ้า แต่เขาพากันหลงลืมละทิ้งพระองค์เสีย พระเจ้าจึงทรงล้มละลายความคิดอันเย่อหยิ่งนี้เสีย พระองค์จึงทรงบันดาลให้เกิดมีการร่นวายขึ้น โดยให้เขาพูดภาษาต่าง ๆ กัน ไม่สามารถที่จะเข้าใจกันได้ เขาก็คิดงานทำการร่วมกันต่อไปอีกไม่ได้ เมื่อพระเจ้าได้ทรงบันดาลให้เป็นไปเช่นนั้นแล้ว เขาก็พากันแยกพวกออกจากกันไปตั้งทำมาหากินอยู่เป็นหมู่เป็นพวกตามภาษาของตน ในที่สุดเขาก็พากันกระจัดกระจายออกไปอาศัยทำมาหากินอยู่ทั่วโลก

พระเจ้าได้ทรงลงโทษคนทำความผิดบาปตั้งแต่สมัยเดิมลงมาจนถึงสมัยนี้ พระเจ้าทรงรักมนุษย์และใคร่ที่จะให้มนุษย์เลิกทำความผิดบาป แต่ถ้ามนุษย์ยังขึ้นทำบาปขึ้นน้ำพระทัยของพระเจ้า เขาก็ถูกทำโทษ ถ้าเขาพากันเย่อหยิ่งจองหองโอ้อวดอหังการ พระเจ้าก็ทรงทำให้เขาถ่อมใจลงคนใดที่คิดว่าเขาสามารถไปสวรรค์ได้ด้วย คุณงามความดีของตน ไม่พึ่งพาอาศัยในความช่วยเหลือของพระเจ้า เขาก็เป็นเหมือนคนเหล่านั้น ที่คิดว่าเขาสามารถสร้างหอขึ้นไปถึงสวรรค์ได้ พระเจ้าจะทรงไล่เขาเหล่านั้นให้ออกไปเสีย เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเตรียมทางสวรรค์ไว้แต่ทางเดียว นอกจากทางนี้เป็นไม่มีทางอื่นอีกเลย ผู้ที่เดินไปตามทางเส้นอื่น จะเข้าไปในสวรรค์ของพระเจ้าไม่ได้ ทางนี้คือทางพระเยซูคริสต์ผู้ใดใคร่จะไปสวรรค์ต้องไปตามทางของพระเยซูคริสต์ เราจะอธิบายทางของพระเยซูคริสต์ คือทางไปสวรรค์ไว้ตอนหลัง

ภายหลังน้ำท่วมโลกได้ประมาณ 400 ปี พระเจ้าได้ทรงลงโทษชาตินมนุษย์ที่ชั่วช้าเลวทรามอีก มีเมืองสองเมืองที่ผู้คนพากันทำความบาปหยาบคายอย่างร้ายแรงที่สุด เขาพากันทำความผิดบาปทุกชนิด พระเจ้าจึงทรงบันดาลให้มีไฟตกลงมาจากฟ้า ทำลายผู้คนในเมืองนั้นเสียสิ้น การที่พระเจ้าทรงลงโทษคนชั่วเช่นนี้ ก็เป็นที่เตือนใจเราคนชั้นหลังให้รีบเร่งหาช่องทางที่จะหลีกเลี่ยงหนีพ้นจากความบาป คนเหล่านั้นที่ไม่ยอมกลับหันหลังหนีความบาปจะต้องได้รับการลงโทษเช่นเดียวกัน

## พระเจ้าทรงประทานศีลสิบ (ทศศีล)

ภายหลังน้ำท่วมโลกได้ประมาณ 400 ปี พระเจ้าได้ทรงเลือกบุรุษผู้หนึ่งไว้เป็นมิตรสหายของพระองค์ บุรุษผู้นี้มีชื่อว่าอับราฮัม พระเจ้าได้ทรงตั้งอับราฮัมให้ย้ายครอบครัวออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของตน เพราะเป็นบ้านเมืองที่มีแต่ผู้คนที่กราบไหว้รูปเคารพและไม่เชื่อถือพระเจ้า พระเจ้าได้ทรงตั้งให้ท่านแยกตัวออกจากชาวเมืองและความผิดบาปของชาวเมืองนั้น พระเจ้าได้ทรงนำเขาให้ไปอาศัยอยู่ในแผ่นดินคานาอัน เพราะท่านอับราฮัมได้เคารพเชื่อถือประพฤติดำพระราชาบัญญัติของพระเจ้า และไว้วางใจในคำมั่นสัญญาของพระองค์พระองค์จึงทรงสัญญาว่า จะยกแผ่นดินคานาอันนี้ให้เป็นมรดกแก่เผ่าพันธุ์ลูกหลานของท่าน ท่านอับราฮัมก็มีลูกหลานมากขึ้นทุกที จนกลายเป็นชาติใหญ่เรียกว่าชาติยูดาพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จลงมาบังเกิดในเผ่าพันธุ์ของท่านอับราฮัมหรือชาติยูดา นี้พระองค์จะทรงทำการไถ่เอาออกจากความบาป กลับคืนเข้ามาหาพระเจ้าอีกที คำสัญญานี้เป็นคำทำนายถึงถึงองค์พระเยซูคริสต์ ได้ทำนายล่วงหน้าก่อนพระเยซูคริสต์ได้เสด็จลงมาบังเกิดถึง 2000 ปี พระเยซูคริสต์ได้เสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ในชาติยูดา เป็นเผ่าพันธุ์ของอับราฮัม พระเจ้าทรงเลือกอับราฮัมขึ้นตั้งไว้เป็นชาติยูดา เป็นพลไพร่ของพระเจ้า เป็นผู้ถือรักษาคำสัญญาคำพยากรณ์และบัญญัติของพระองค์ พระองค์เจ้าได้เสด็จลงมาเกิดในชาติยูดา นี้ ทรงเป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดของโลก

เมื่อท่านอับราฮัมได้สิ้นชีวิตไปแล้วประมาณ 400 ปี ชาติยูดาก็ตกไปเป็นทาสอยู่ในเมืองอียิปต์ ในเวลานั้นมีชาติยูดาคนหนึ่งเกิดมามีชื่อว่าโมเสส พระเจ้าได้ทรงตั้งท่านให้เป็นผู้นำพลไพร่ของพระองค์ที่ทรงเลือกสรรไว้ ออกจากการเป็นทาส นำเขาทั้งหลายไปสู่ประเทศคานาอัน ซึ่งเป็นมรดกของอับราฮัม ตามที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้ เมื่อกำลังเดินทางหนีออกจากประเทศอียิปต์ โมเสสได้พาประชาชนหนีไปตามทางผ่านป่าใหญ่แห่งหนึ่ง เมื่อเขากำลังหยุดพักอยู่ในป่านั้น พระเจ้าได้ทรงเรียกโมเสสให้ขึ้นไปยังภูเขา บนยอดเขานั้นพระเจ้าได้ทรงประทานพระบัญญัติสิบ ให้ไว้สำหรับสั่งสอนประชาชน พระบัญญัติสิบนี้เป็นรากเง้าต้นเค้าของกฎหมายทั้งปวง พระบัญญัติสิบข้อนั้น คือ

1. อย่านับถือพระเจ้าองค์อื่นต่อหน้าเราเลย
2. อย่าทำรูปเคารพขึ้นไว้สำหรับคน อย่าได้กราบไหว้หรือปฏิบัติรูปนั้น
3. อย่าได้ออกพระนามของพระเจ้าเล่นเปล่า ๆ
4. จงระลึกถึงวันสะบาโต (คือวันหยุดพักกันมัสการ) และรักษาไว้เป็นวันบริสุทธิ์
5. จงนับถือบิดามารดาของตน
6. อย่าฆ่าคน
7. อย่าล่วงประเวณี
8. อย่าลักทรัพย์

9. อย่าเป็นพยานเท็จ

10. อย่าโลภ

ให้เราทุกคนพิจารณาดูพระบัญญัตินี้ ที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้ไว้เพื่อตักเตือนสั่งสอนเรา ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดที่ไม่ได้ผิดศีลเหล่านี้สักข้อหนึ่งเลย ผู้นั้นก็ปราศจากความผิดบาปเขาไม่มีโทษ แต่ซึ่งจะหาคนที่ไม่ได้ประพฤติผิดศีลเลยสักข้อหนึ่งก็หาไม่ได้ คนเหล่านั้นที่ประพฤติผิดพระบัญญัติศีลของพระเจ้า เขาเป็นคนผิดบาป ถ้าเขาไม่เต็มใจเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระเจ้า เขาก็เป็นศัตรูต่อพระองค์ เราทุกคนได้หลงออกไปจากทางแห่งความชอบธรรม และมีได้ประพฤติตามพระบัญญัติศีล เพราะเหตุนี้เราจึงมีความทุกข์ความลำบากความเสียใจความเจ็บความตาย ทางหนีพ้นจากความบาปความทุกข์ ก็มีแต่ทางเดียว ทางนั้นคือทางที่เราจะต้องเชื่อถือในพระเยซูคริสต์ พระราชบุตรของพระเจ้า

## คำพยากรณ์ทำนายถึงองค์พระเยซูคริสต์

มีผู้พยากรณ์หลายคน ได้ทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าไว้ก่อนหลายร้อยปีแล้วว่า พระเยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จมาเกิดในโลกนี้ พระองค์จะเสด็จจากสวรรค์ลงมาบังเกิดในโลก เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของชาติมนุษย์ คำทำนายเหล่านั้น ได้จดบันทึกไว้ในพระคัมภีร์

ท่านโมเสสผู้เกิดก่อนสมัยของพระเยซูคริสต์ประมาณ 1500 ปี ท่านผู้นี้ได้พยากรณ์ถึงพระผู้ช่วยให้รอดผู้ซึ่งจะเสด็จลงมาบังเกิดในโลกนี้ ท่านกล่าวว่าจะมีผู้พยากรณ์จะมีผู้นำเหมือนกับตัวของท่านเสด็จมา ซึ่งคนทุกคนจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตาม คำทำนายนี้เสด็จถึงการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์

ภายหลังโมเสสประมาณ 400 ปี ยังมีกษัตริย์องค์หนึ่งชื่อว่าดาวิด เป็นกษัตริย์ปกครองอยู่ในประเทศยูดา กษัตริย์องค์นี้เป็นเชื้อสายของอับราฮัมหลายร้อยปีให้หลัง พระเยซูคริสต์ ได้เสด็จลงมากำเนิดในราชวงศ์ของกษัตริย์องค์นี้กษัตริย์ดาวิดได้เขียนเพลงสดุดีไว้หลายบท เป็นบทเพลงสรรเสริญโมทนาพระเดชพระคุณของพระเจ้า ในคำเพลงสดุดีเหล่านี้ มีคำพยากรณ์ทำนายถึงพระเยซูคริสต์หลายแห่ง เช่นพระองค์เจ้าจะเสด็จลงมาปกครองโลกนี้ และพลเมืองของท่านจะพากันขัดขืนไม่ยอมฟังคำสั่งสอน และพากันปฏิเสธพระองค์ ท่านได้พยากรณ์ไว้ก่อนตั้งพันปีว่า พระเยซูคริสต์จะเสด็จเข้ามาในโลก และคำทำนายของท่านก็สำเร็จครบถ้วนทุกประการ

ยังมีผู้พยากรณ์อีกหลายคน ได้เกิดมาภายหลังกษัตริย์ดาวิด ผู้พยากรณ์เหล่านี้ได้ทำนายเหมือนกันว่า พระเจ้าผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จลงมา พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สถิตอยู่ในดวงใจของคนเหล่านี้ และทรงโปรดให้ใจของเขาเกิดมีความสว่างความรู้ความเข้าใจทำนายได้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ เขารู้แน่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในเวลาข้างหน้า แม้แต่เหตุการณ์เล็ก ๆ น้อย ๆ เขาได้พยากรณ์ไว้อย่างถูกต้องเหมือนกัน เขาได้ทำนายว่าพระเจ้าจะเสด็จลงมาบังเกิดที่ไหนเมื่อไร เขาทำนายว่าหญิงสาวพรหมจารีจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรเป็นผู้ชายและเขาจะเรียกนามท่านว่าอิมมานูเอล ซึ่งมีความว่าพระเจ้าอยู่กับเรา เขาทำนายว่าพระองค์จะได้เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ และเขาจะเรียกนามท่านว่าบุตรของพระเจ้าผู้ใหญ่อิ่งสูงสุด และพระองค์จะเสวยราชย์บนพระที่นั่งของกษัตริย์ดาวิด เขาได้พยากรณ์ไว้ด้วยว่าศิษย์ของท่านคนหนึ่งจะคิดคดทรยศมอบท่านไว้ ท่านจะถูกพิพากษาลงโทษถึงแก่ความตายอย่างแสนสาหัส แล้วพระองค์จะเสด็จเป็นขึ้นมาจากความตายเหตุการณ์ทั้งหลายได้ทำนายไว้อย่างกระจ่างแจ้งทีเดียว ก่อนพระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จลงมาเกิดตั้งหลายร้อยปี และก็ได้สำเร็จจริงตามที่เขาได้ทำนายไว้ทุกประการ

ต่อไปนี้จะเล่าเรื่องของพระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดพ้นจากความผิดบาป คือพระองค์ที่ได้เสด็จมาตามคำของผู้พยากรณ์ที่ได้ทำนายไว้

## การกำเนิดของพระเจ้าผู้ช่วยให้รอด

เมื่อถึงกำหนดเวลาแล้วพระองค์ได้ทรงเลือกนางสาวพรหมจารีคนหนึ่งให้เป็นมารดาของพระเยซูคริสต์ ตามที่ผู้พยากรณ์ได้ทำนายไว้ พระวิญญาณอันบริสุทธิ์ได้ทรงสวมสติอยู่กับนางสาวพรหมจารีมาเรีย แล้วทรงบันดาลให้ท่านมีครรภ์คลอดบุตรเป็นผู้ชายถวายพระนามว่าพระเยซู พระเยซูคริสต์ได้เสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ด้วยวิธีมหัศจรรย์นี้เป็นวิธีซึ่งมิได้เคยปรากฏอย่างนี้มาแต่ก่อน มารดาของพระองค์เป็นนางสาวพรหมจารี ซึ่งมีเคยได้ร่วมรู้กับชายคนใด พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระบิดาของพระองค์ เหตุนี้ในการกำเนิดของพระเยซูคริสต์ พระเจ้าจึงได้ทรงคิดเนื่องกับมนุษย์ เป็นทางที่พระเจ้าได้ประทานพระเยซูคริสต์ให้แก่ชาวโลก ทรงเป็นพระเจ้าและมนุษย์ที่บริสุทธิ์ ทรงเป็นพระเจ้าผู้ช่วยของคนทั่วไปในโลกให้รอดพ้นจากความพิศบาป

เมื่อพระเยซูคริสต์ทรงกำเนิด พระเจ้าได้ทรงบันดาลให้มีดวงดาวใหญ่ดวงหนึ่ง ส่องแสงสว่างอยู่เหนือตำบลที่พระองค์ทรงกำเนิดนั้น มีพวกนักปราชญ์ทางทิศตะวันออกได้เห็นดวงดาวนี้ เขาจึงออกเดินตามดวงดาวนี้มาจนถึงเมืองยูดา แล้วที่เขวถามชาวเมืองนั้นว่า กษัตริย์ที่บังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของชาติยูดานั้นอยู่ที่ไหน เมื่อเขาได้ค้นคว้าในพระธรรมคัมภีร์ก็พบที่ ๆ กล่าวไว้ว่า ท่านจะเสด็จลงมากำเนิดที่หมู่บ้านเบธเลเฮม เขาทั้งหลายก็เข้าไปค้นหาพบพระกุมารเยซูคริสต์ที่นั่น เขาได้เอาสิ่งของอันมีค่าออกมาถวายแก่พระกุมารเป็นเครื่องบรรณาการ เมืองเบธเลเฮมเป็นเมืองเล็ก ๆ อยู่ในประเทศยูดา เดียวนี้เราเรียกประเทศยูดาว่าประเทศปาเลสไตน์ ประเทศปาเลสไตน์นี้อยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศอินเดีย เป็นประเทศที่อยู่ในชมพูทวีปหรือทวีปเอเชีย คืออยู่ในทวีปอันเดียวกันกับประเทศไทย

ในทุ่งนาใกล้ ๆ กับเมืองเบธเลเฮมมีพวกเลี้ยงฝูงแกะเฝ้าแกะของเขาอยู่ในเวลากลางคืนทันใดนั้นมีหมู่เทวดาหะลงมาปรากฏแก่เขาทั้งหลาย และแสงพระรัศมีของพระเจ้าก็ส่องลงมาล้อมรอบเขา ทูตสวรรค์องค์หนึ่งได้กล่าวว่าวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดได้เสด็จลงมาเกิดแล้ว ที่เมืองเบธเลเฮมพวกเลี้ยงแกะก็พากันเข้าไปในเมืองเบธเลเฮมทันที เพื่อจะให้เห็นเหตุการณ์ที่เทวดาได้บอกให้ เขาทั้งหลายก็ได้พบพระกุมารตามที่เทวดาได้บอกไว้ทุกประการ แล้วพวกเลี้ยงแกะก็พากันกราบไหว้พระกุมารนั้น

พระเยซูคริสต์ ได้เสด็จลงมาเกิดในโลกนี้ประมาณได้เกือบ 2000 ปีแล้ว แต่เวลาที่พระองค์ทรงกำเนิดนั้นไม่ใช่เป็นเวลาตั้งต้นแห่งความเป็นอยู่ของพระองค์ พระเยซูคริสต์ทรงพระชนม์อยู่ก่อนโลกนี้อีก พระองค์ทรงพระชนม์อยู่เป็นนิกาล ไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลาย เมื่อสองพันปีที่แล้วนั้น เป็นแต่พระองค์ได้ทรงสละพระที่นั่งของพระองค์ในสวรรค์ เสด็จลงมาเกิดในโลก ซึ่งเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์ความลำบากที่พระองค์เสด็จลงมาเพื่อจะช่วยประชาชนคนบาปทั้งหลายไปสู่สวรรค์ เพื่อจะได้เสวยความสุขสำราญกับพระองค์สืบไปเป็นนิรันดร์

พระเยซูคริสต์ได้ทรงเจริญขึ้นในความรักของมารดาและบิดาเลี้ยง ครั้นเมื่อพระองค์ทรงพระชนม์ได้ 30 พรรษา ก็ได้เสด็จออกไปทำพระราชกิจของพระองค์ ทรงประกาศความรอด ทรงทำการสิ้น แต่เป็นคุณงามความดี ต่อไปนี้เราจะกล่าวถึงเรื่องคำสอนและการมหัศจรรย์ต่างๆ ของพระองค์

## พระเยซูคริสต์ทรงแสดงพระรัศมีของพระองค์

ทรงรักษาคนดาบอด เมื่อพระเยซูคริสต์ยังอยู่ในโลกนี้พระองค์ได้ทรงสำแดงพระรัศมีของพระองค์ เพื่อเป็นพยานและเป็นที่ยืนยันว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้ วันหนึ่งพระเยซูคริสต์เสด็จไปตามทาง ทรงเห็นคนหนึ่งซึ่งเป็นคนตาบอดมาตั้งแต่กำเนิด เมื่อพระเยซูคริสต์ได้ทรงชโลมตาของเขาแล้วก็ทรงรับสั่งให้ไปล้างที่สระโกสั ๗ แถวนั้น คนตาบอดนั้นก็ทำตามคำสั่งทุกประการ เมื่อเขาล้างเสร็จแล้วเขาก็เห็นได้ คราวหนึ่งมีคนตาบอดคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างถนน เมื่อเขาได้ยินว่าพระเยซูเสด็จมา เขาได้ตะโกนด้วยเสียงอันดังว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอได้ทรงเมตตาแก่ข้าพเจ้าเถิด” พระเยซูคริสต์ทรงถามเขาว่า “ท่านต้องการสิ่งใด?” เขาทูลตอบว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพเจ้าใคร่ที่จะเห็นได้” แล้วพระเยซูคริสต์ทรงรับสั่งแต่คำเดียวว่า “จงเห็นเถิด” ทันใดนั้นชายคนนั้นก็เห็นได้

รักษาคนง่อย คราวหนึ่งพระเยซูคริสต์ทรงสั่งสอนประชาชนอยู่ในบ้านหลังหนึ่ง มีคนสี่คนเอาที่นอนใส่คนง่อยมาหาหาพระองค์ เพราะมีคนแน่นที่ประตู เขาจึงห้ามคนง่อยเข้าไปหาพระองค์ไม่ได้ เขาจึงพากันหามขึ้นไปบนหลังคา เมื่อรื้อหลังคาแล้ว ก็หย่อนคนง่อยนั้นลงมาท่ามกลางประชาชนทั้งหลายที่กำลังฟังเทศน์อยู่ เมื่อพระองค์ทรงเห็นก็ทรงสงสารแล้วทรงรับสั่งแก่เขาว่า “ความบาปของเจ้ายกเสียแล้ว จงลุกขึ้นเดินไปเถิด” ทันใดนั้นชายคนนั้นก็หายลุกขึ้นเดินไปได้

เรียกคนตายให้เป็นขึ้น ยังมีชายคนหนึ่งชื่อว่าลาซารัสพระเยซูทรงรักษายคนนี้มาก เมื่อพระเยซูคริสต์ทรงกำลังสั่งสอนประชาชนอยู่ที่ตำบลอื่น ลาซารัสได้เจ็บหนักและได้ถึงแก่ความตาย น้องสาวสองคนของลาซารัส ได้ส่งคนไปบอกพระเยซูคริสต์ว่าพี่ชายของเขาเจ็บหนักตายเสียแล้ว ภายหลังเมื่อลาซารัสตายได้ 4 วัน พระเยซูคริสต์จึงได้เสด็จมาถึงบ้านของลาซารัส เมื่อพระองค์เสด็จมาถึงน้องสาวของเขาทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ถ้าพระองค์ประทับอยู่ที่นั่นแล้ว พี่ชายของข้าพเจ้าคงไม่ตาย” พระเยซูคริสต์ได้เสด็จไปที่อุโมงค์ฝังศพของลาซารัสและทรงเรียกลาซารัสว่า “ลาซารัสเอ๋ยจงออกมาเถิด” ทันใดนั้นลาซารัสก็คืนชีพเป็นขึ้นเดินออกมาจากอุโมงค์

ทรงทำการดีแก่คนทุกคน ถ้าเราจะเล่าเรื่องการอัศจรรย์ต่าง ๆ ที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทำแล้ว หนังสือเล่มเล็กเท่านี้ก็ไม่ว่าที่จะบรรจุไว้ได้ทั้งหมด พระองค์ได้ทรงสำแดงอำนาจของพระองค์หลายครั้งหลายหน เช่นทรงห้ามคลื่นในทะเลให้หยุด ทรงเลี้ยงคน 5000 คนด้วยขนมปัง 5 ก้อนกับปลาเล็ก ๆ 2 ตัวทุกคนกินอิ่มและยังมีเหลือ การมหัศจรรย์ทั้งหลายของพระเยซูคริสต์ที่มีอยู่ในพระคัมภีร์ไม่ใช่เป็นการอัศจรรย์ชนิดที่อวดโอ้อวดโอ้อวด หรือทรงทำขึ้นเพื่อพระเกียรติยศของพระองค์เอง ทุก ๆ ครั้ง ที่พระองค์ทรงกระทำการมหัศจรรย์พระองค์ได้ทรงทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนอื่น และเป็นพระพรแก่คนทั้งปวงเท่านั้น

## คำสอนของพระเยซูคริสต์

พระศาสนาของพระเยซูคริสต์ ย่อมผิดแผกแปลกกว่าศาสนาอื่น ๆ พระศาสนาของพระองค์ไม่ใช่เป็นแต่เพียงแบบคำสอนเท่านั้น หรือเป็นแต่กฎแต่ศีลเฉย ๆ แต่พระศาสนาของพระองค์เป็นชีวิต ศาสนาอื่นทั้งหลายให้กฎให้ศีล แต่พระเยซูคริสต์ให้กำลังอำนาจที่จะปฏิบัติได้ตามองค์ศีล เพื่อจะได้มีชีวิตอยู่อย่างบริสุทธิ์ พระเยซูคริสต์ทรงเติมชีวิตของเราด้วยชีวิตของพระองค์ เป็นทางที่จะทำให้ตัวของเราเหมาะสำหรับแผ่นดินสวรรค์ เพราะเหตุนี้เราจึงเรียกพระเยซูคริสต์ว่า “ทางไปสวรรค์” ครั้งหนึ่งพระเยซูคริสต์ทรงรับสั่งว่า “เราเป็นทางนั้น และความจริง และเป็นชีวิต”

สองทาง ในโลกเรามีอยู่แค่สองทางเท่านั้น ทางหนึ่งเป็นทางขึ้นนำไปสู่สวรรค์ อีกทางหนึ่งเป็นทางลงนำไปสู่นรก “จงเข้าไปทางประตูแคบแคบ เพราะว่าประตูที่ใหญ่ ทางก็กว้างนำไปถึงความพินาศ และคนที่เข้าไปทางนั้นก็จะมีมาก เพราะว่าประตูก็แคบ ทางก็แคบซึ่งนำไปถึงชีวิตนั้นก็จะมีผู้พบปะแต่น้อย” ทางเส้นกว้างนั้นเป็นทางที่เดินไปได้ง่าย ๆ แต่ผู้ที่เดินไปตามทางเส้นนี้ย่อมนำไปถึงซึ่งความพินาศ ตกนรกทนต์ทุกข์ทรมาน มีแต่ความโศกเศร้าชั่ววันรันดร์ ทางเส้นแคบนั้นเป็นทางเดินยาก แต่ผู้ใดที่เดินตามทางเส้นนี้จะได้พบชีวิตชั่ววันรันดร์ เสวยความสุขอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์สืบไปเป็นนิรันดร์

ปลายทางสองเส้น ในพระธรรมคัมภีร์มีเรื่องหนึ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงเล่าว่า ยังมีชายสองคน คนหนึ่งเป็นคนมั่งมี อีกคนหนึ่งเป็นคนจน คนมั่งมีได้กินอยู่อย่างอิมหันต์สำราญ แต่คนจนมีแผลเต็มตัวนอนขอทานอยู่ข้างบ้านคนมั่งมี แต่เขาเป็นคนชอบธรรม เมื่อเขาถึงแก่ความตายแล้วเขาได้ไปสวรรค์ ฝ่ายคนมั่งมีเป็นคนอธรรม เมื่อตายแล้วก็ตกลงไปอยู่ในนรก ในนรกนั้นมีแต่เปลวไฟไหม้อยู่ไม่รู้ดับ ทรมานสัตว์นรกอย่างแสนสาหัส เขาจึงแหงนหน้าขึ้นดูแลเห็นคนจนนั้นอยู่ในสวรรค์แต่ไกลเขาได้ร้องวิงวอนขอให้คนจนมาช่วยเขา แต่ว่าคนจนจะลงไปช่วยเขาไม่ได้ เพราะวาระหว่างกลางเขาทั้งสองนั้นมีเหวลึกกั้นอยู่ไม่มีใครที่จะสามารถข้ามไปมาหาสู่กันได้เรื่องนี้มิใช่เป็นเรื่องนิยาย แต่เป็นเรื่องจริง คนสองคนมีจริงได้ตายจริง ไปสวรรค์ตกนรกจริงตามที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงบอกไว้ทุกประการ เมื่อคนหนึ่งคนใดถึงแก่ความตายเขาก็ต้องไปไม่แห่งใดก็แห่งหนึ่ง คนชนิดที่เป็นเหมือนอย่างคนมั่งมี มีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างสำราญฉวยฉาบ กระทำแต่ความบาปหยาบฉ้ายตามความปรารถนาแห่งเนื้อหนังของตนเอง คนเช่นนี้จะต้องพินาศเป็นแน่ เมื่อเหตุการณ์จะต้องเป็นเช่นนั้น เราทุกคนจึงต้องตรวจตราดูความเป็นไปในดวงใจของเรา แล้วจะต้องแสวงหาทางที่จะนำเราไปสู่สวรรค์ พระเจ้าทรงอนุญาตให้เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ ก็เพื่อให้เรามีโอกาสเลือกเอาได้ว่าเราอยากจะไปอยู่ที่ไหนสวรรค์หรือนรก เพราะว่าเมื่อเราถึงแก่ความตายแล้ว เราจะไม่มีโอกาสเลือกได้อีก และเราจะไม่ได้เวียนไปเกิดเป็นมนุษย์อีก เราเกิดมาในโลกนี้ได้แค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อเราถึงแก่ความตายแล้ว ถ้าเราพร้อมที่จะไปอยู่ในสวรรค์ เราก็จะไปอยู่ที่นั่นเสวยความสุขอยู่เป็นนิรันดร์ แต่เมื่อเราไม่พร้อมที่จะไปสวรรค์ เราก็ต้องตกลงไปอยู่ในนรก

ณ ที่นั้น เราจะต้องทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างที่ไม่มียุทธวิธีที่จะหนีพ้นไปได้ มีทางอยู่สองเส้นเท่านั้น ทางเส้นกว้างคือทางแห่งความบาป ทางเส้นแคบคือทางบริสุทธิ์ ปลายทางสองเส้นก็มีแต่เพียงสองที่ถ้าไม่ใช่สวรรค์ก็เป็นสวรรค์ นี่แหละคำสอนของพระเยซูคริสต์

นรก นรกเป็นที่ ๆ เต็มไปด้วยความทุกข์ เป็นที่ ๆ มีไฟ คือไฟกำมะถันไหม้อยู่ไม่รู้จักดับ พระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างมนุษย์ชาติไว้สำหรับนรก แต่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้สำหรับพญามาร และพรรคพวกของมัน นรกเป็นคุกเป็นสถานที่ลงโทษ พระเจ้าทรงประสงค์ให้คนทุกคนรีบหนีเข้าไปหาพระเยซูคริสต์ ผู้ซึ่งสามารถช่วยให้เรามีชัยชนะความบาปได้เราจึงจะพ้นการตกนรกและได้ไปสวรรค์ แต่ผู้ใดยังขึ้นปฏิเสศทางแห่งความรอดยังดันทุรังเดินไปตามทางมาร คนนั้นจะต้องพินาศตายลงไปอยู่กับมาร ใครที่ตกลงไปที่นั่นจะต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ชั่วนิรันดร์ พวกชาวนรกนี้ไม่มีการดับสูญและเขาจะหนีไปก็ไม่ได้ เขาจะได้รับผลแห่งความทนทุกข์ขบเจี้ยวเกี่ยวพันอยู่เป็นนิรันดร์ แต่พระเจ้าไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้ใดตกลงไปในนรก แต่ได้ทรงปรารถนาให้ทุกคนกลับใจเสียใหม่ รับเอาพระเยซูคริสต์เป็นที่พึ่ง เพื่อเขาทุกคนจะได้รอดไปสวรรค์

สวรรค์ สวรรค์เป็นของตรงกันข้ามกับนรก นรกเป็นของสำหรับคนชั่ว แต่สวรรค์เป็นที่สำหรับคนที่มีใจบริสุทธิ์ สวรรค์เป็นที่อยู่ของพระเจ้า เทวดาผู้บริสุทธิ์ก็อาศัยอยู่ที่นั่น เด็กเล็ก ๆ ทั้งหลายที่ถึงแก่ความตายก่อนรู้จักเดียงสา ในเรื่องความดีความชั่วก็ได้ไปสวรรค์เหมือนกัน สวรรค์เป็นที่ ๆ งดงาม ซึ่งจะหาสิ่งใดในโลกนี้มาเปรียบเทียบกับมันไม่ได้ เป็นความงามที่เกินสมองและเกินความคิดของเรา สมองและความคิดอย่างเราไม่สามารถที่จะคิดได้ว่าสวรรค์นั้นงามอย่างไรเป็นสถานที่ ๆ เต็มไปด้วยความยินดี เป็นที่ ๆ มีความสงบสุขชั่วนิรันดร์ ในที่นั้นไม่มีความทุกข์ ความเสียใจ ความยากจน ความลำบาก ความเจ็บหรือความตาย สิ่งทีประเสริฐที่สุดก็คือในที่นั้นไม่มีความบาปความชั่ว คนทุกคนที่ปรารถนาที่จะไปในที่นั้นจะต้องมีใจบริสุทธิ์ เช่นนั้นปัญหาสำคัญแห่งชีวิตของเราก็คือ เราจะมิใช่บริสุทธิ์นั้นได้อย่างไร?

วิธีทำใจตนให้บริสุทธิ์ ธรรมดาดวงใจของมนุษย์เรานั้นชั่ว เราจะทำอย่างไรใจของเราจึงจะบริสุทธิ์อีกที ในพระคัมภีร์ข้อหนึ่งกล่าวว่า “ถ้าเราสารภาพความผิดของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็ทรงโปรดยกบาปโทษของเราและชำระเราให้พ้นจากอธรรมทั้งสิ้น” แม้ว่าเราจะมีบาปทุกชนิด เรายังมีโอกาสที่จะกลับใจกลับเป็นบริสุทธิ์ได้อีก การนี้จะสำเร็จไม่ได้ด้วยการทำบุญสุนทานของเรา แต่จะสำเร็จได้ด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ คือ พระโลหิตของพระองค์ที่ต้องไหลลงเพื่อจะชำระความผิดบาปของเราที่ไม่กางเขน เมื่อใจบาปของเราได้ถูกชำระด้วยพระโลหิตของพระองค์แล้วก็กลับ เป็นบริสุทธิ์สะอาด พระเยซูคริสต์ได้ทรงตรัสไว้อีกว่า “จงเชื่อเท่านั้น” และ “เพราะเหตุว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้น (พระเยซู

คริสต์) จะมีได้พินาศ แต่มีชีวิตชั่ววินรันคร์” แม้ว่าเราจะรักษาศีลตั้งแต่เล็ก ๆ มาเราก็ยังมีความบาป เพราะเรามีใจบาปและนิสัยชั่วคิดมาแต่กำเนิด และเราจะทำอย่างไรให้ใจของเรากลับสะอาดอีกก็ไม่ได้ มีอยู่แต่ทางเดียวเท่านั้น ที่เราจะสามารถถอนรากแห่งความบาปออกจากใจของเราได้ ทางนั้นคือ พระเยซูคริสต์ พระเยซูคริสต์ได้ทรงตายบนไม้กางเขนเป็นการถูกทำโทษแทนทุกขั้กรรมแทนตัวเราซึ่งจะได้อธิบายดังต่อไปนี้

ในพระคัมภีร์มีข้อพระธรรมกล่าวไว้ว่า “คำว่าเหมือนหนึ่ง คนเป็นอันมากได้เป็นคนผิดเพราะคน ๆ เดียวที่มีได้เชื่อฟัง เช่นนั้นแหละคนเป็นอันมากได้เป็นคนชอบธรรมเพราะพระองค์ผู้เดียวที่ได้ทรงเชื่อฟังนั้น” พระคัมภีร์ข้อนี้มีความหมายว่า เพราะความบาปแห่งการไม่เชื่อฟังคำของอาดัมบิดาเดิมของเรา ความบาปจึงเกิดขึ้นในโลก เราทุกคนจึงเป็นคนมีความผิดบาป แต่พระเยซูคริสต์ทรงเชื่อฟังคำของพระเจ้าจนครบถ้วนบริบูรณ์ และทรงเต็มพระทัยยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่ให้เราพ้นจากความบาป โดยพระองค์และกิจการของพระองค์เราจึงกลายเป็นคนชอบธรรมได้รับความรอด พ้นจากความบาป พระเยซูคริสต์ไม่เคยมีบาป แต่ก็ทรงเต็มพระทัยยอมรับเอา ความผิดบาปของเรา ทั้งหลายไว้บน พระองค์เองและทรงเต็มพระทัยทนทุกข์ทรมานแทนเรา

พระเยซูผู้เลี้ยงแกะอันดี พระเยซูคริสต์ทรงรับสั่งว่า “เราเป็นผู้เลี้ยงแกะอันดี และผู้เลี้ยงแกะอันดีนั้นสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะ.....เราเป็นผู้เลี้ยงแกะอันดี เรา รู้จักแกะของเรา และแกะของเราก็ รู้จักเรา.....และชีวิตของเรา ๆ สละเพื่อฝูงแกะนั้น” พระธรรมข้อนี้แสดงให้เราเห็นว่าพระเยซูคริสต์ทรงรักเรามากมายเท่าใด ไม่มีความรักอื่นปานความรักของพระเยซูคริสต์ ในประเทศที่มีแกะย่อมมีผู้เลี้ยงแกะคอยเฝ้าดูแลฝูงแกะของตน หากว่ามีสัตว์ร้ายในป่าคอดเข้ามาจะเอาแกะไปกิน ผู้เลี้ยงแกะย่อมสละชีวิตของตนเข้าต่อสู้สัตว์ร้ายไล่มันไปเสีย ก็เช่นเดียวกับพระเยซูคริสต์เป็นผู้เลี้ยงแกะอันดี เราเป็นผู้เลี้ยงแกะของพระองค์ พระองค์ทรงรักเรามากกว่าผู้เลี้ยงฝูงแกะรักแกะของตน เมื่อเรามีความทุกข์ยากลำบากใจเสียอกเสียใจ พระองค์ทรงอยู่ใกล้พร้อมที่จะช่วยเหลือโลมจิตใจของเรา พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดของเรา พระองค์จะทรงช่วยเราให้มีชัยชนะความผิดบาปตามวิถีแห่งทางชีวิตของเรา

พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาอีก ก่อนหน้าที่พระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน พระองค์ทรงรับสั่งว่า “ถ้าเราไปจัดแจงที่สำหรับท่านแล้วเราจะมาอีกรับท่านให้ไปอยู่กับเราเพื่อเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะอยู่ที่นั่นด้วย” และพระธรรมอีกข้อหนึ่งได้กล่าวไว้อีกว่า “พระเยซูของคัมภีร์ซึ่งถูกรับไปจากท่านเสด็จไปยังสวรรค์จะเสด็จกลับมาอีก เหมือนท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั้น” พระธรรมข้อนี้มีความหมายว่า พระเยซูคริสต์ผู้ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์ จะเสด็จกลับมายังโลกนี้อีก พระองค์จะทรงรับคนเป็นอันมากไปสู่สวรรค์ คือ คนเหล่านั้นที่พระเจ้าได้ทรงโปรดยกโทษความผิดบาปให้เขาแล้ว คือคนเหล่านั้นที่เตรียมตัวพร้อมคอยทำพระองค์อยู่เสมอ แต่ว่าบรรดาคนชั่วทั้งหลาย

พระองค์จะทรงลงโทษไล่เขาลงไปอยู่ในนรก แล้วพระองค์จะทรงชำระแผ่นดินโลกให้ปราศจากความบาปภะมลทินต่าง ๆ พระองค์จะทรงมัดพญมารไว้ แต่นั้นไปมันไม่สามารถที่จะมาล่อลวงมนุษย์ให้หลงทำผิดบาปอีก พระเยซูคริสต์จะทรงเสวยราชโลกนี้โลกจะเต็มไปด้วยความสงบสุขตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไป จะไม่มีการทุกข์ยากลำบาก และจะไม่มีการทำสงครามกันอีกเลย

พระธรรมคัมภีร์กล่าวไว้ว่า จะไม่มีคนใครรู้ถึงชั่วโมง วันเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมา แต่ตามคำทำนายหลายข้อที่ได้สำเร็จในสมัยของเรา ก็พอจะให้เราเข้าใจได้ว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาโดยเร็ว เพราะเหตุนี้เราควรที่จะฟังคำเตือนของพระเยซูคริสต์ซึ่งว่า “เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมในชั่วโมงที่ท่านไม่ทันคิดนั้น บุตรมนุษย์ (พระเยซู) จะเสด็จมา”

เราไม่สามารถที่จะนำเอาคำสั่งสอนของพระเยซูคริสต์มาบรรยายไว้ทั้งหมดในหนังสือเล่มเล็ก ๆ เท่านั้นได้ แต่ถ้าท่านจะอ่านพระธรรมคัมภีร์ ท่านก็จะพบข้อความคำสั่งสอนของพระเยซูคริสต์ได้ด้วยตนเอง หรือถ้าท่านจะไปหาพวกครูฝรั่งครูไทยที่สอนศาสนา เขาก็จะมีความยินดีอธิบายให้ท่านฟังโดยละเอียดถึงเรื่องทางแห่งความรอดนี้

## ความทุกข์ทรมานของพระเยซูคริสต์

ต่อไปนี้จะกล่าวถึงเรื่องความทุกข์ทรมานและความตายของพระเยซูคริสต์ เพราะเหตุใดพระเยซูคริสต์จึงต้องทนทุกข์ทรมานจนถึงแก่ความตายพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ พระองค์ได้เสด็จจากสวรรค์เข้ามาสู่โลกนี้ พระองค์ได้ทรงถูกข่มเหงทนทุกข์ทรมานเป็นประการต่าง ๆ ตั้งแต่พระองค์ได้เสด็จลงมาสู่โลก จนกระทั่งถึงเวลาเสด็จกลับไปสวรรค์พระองค์ได้ทรงทนทุกข์อย่างแสนสาหัส พระองค์ทรงยอมเสียสละความสุขและสง่าราศีของพระองค์ ในแผ่นดินสวรรค์ ผู้เสด็จลงมาทนทุกข์ทรมานในโลกนี้ ก็เพื่อยอมถูกทำโทษเพราะความผิดความบาปของพวกเรา พระองค์ทรงเติมพระทัยเสด็จลงมาเกิดในโลกอย่างคนจน ตั้งแต่วันที่พระองค์ทรงเกิดมา พระองค์ได้ยอมทนแบกความโศกเศร้าความทุกข์ยากลำบากมากกว่าใคร ๆ ทั้งหมด ทรงเกิดในคอกวัวอันเป็นสถานที่ที่ต่ำ ทรงเจริญขึ้นในบ้านของช่างไม้ เมื่อพระองค์ทรงเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ พระองค์ก็ไม่มีที่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ประชาชนทั้งหลายพากันดูถูกดูหมิ่นและพากันข่มเหงพระองค์อยู่เสมอ เขาหาว่าพระองค์เป็นบ้า เพราะพระองค์เทศน์สอนดีเตือนชนบทรรมนิยมประเพณี อันเต็มไปด้วยความผิดบาป เขาคอยจับผิดคำเทศนาของพระองค์ เขาเรียกพระองค์ว่าคนกินดิบและดื่มน้ำองุ่นมาก เขาหาว่าพระองค์เป็นเพื่อนของคนบาป สาวกของพระองค์คนหนึ่งได้มอบพระองค์ไว้แก่ศัตรู เขาปลุกความเท็จขึ้นเพื่อทำให้พระองค์เสียชื่อเสียง เขาเรียกพระองค์ว่าคนบาปหนาที่สมควรแก่ความตายมีโทษถึงประหารชีวิต พวกเขาทรยศพระองค์แล้วเขาก็พากันเอาพระองค์ไปตรึงไว้ที่ไม้กางเขน เขาเอาตะปูตอกตรึงที่พระบาทและพระหัตถ์พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ก็ได้ ทรงถูกทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส พระโลหิตของพระองค์ก็หลั่งไหลออกมาจากบาดแผลเหล่านั้น ในวาระที่สุดพระองค์ได้ทรงตรัสว่า “สำเร็จแล้ว แล้วพระองค์ก็สิ้นพระชนม์”

เพราะเหตุใดพระเยซูคริสต์ผู้เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้จะต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเช่นนั้น บางคนจะเข้าใจว่านั่นเป็นเพราะความผิดบาปของพระองค์ในชาติก่อน ความบาปของพระองค์ในชาติก่อนไม่มี พระองค์ไม่มีความบาปในชาติก่อนนั้น พระองค์เป็นพระเจ้า พระองค์ไม่เคยมีความผิดบาป พระองค์เป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ซึ่งพระองค์ต้องทรงทนทุกข์ทรมานเช่นนั้นก็เพราะเราทุกคนและเพราะความผิดบาปของพวกเรา พระองค์ได้ทรงแบกความผิดบาปและโทษแห่งความผิดบาปก็เพื่อจะช่วยให้เราเองให้จากความผิด ความบาป พระองค์ช่วยตัวของพระองค์ให้รอดหลุดลงมาจากไม้กางเขนก็ได้ และจะทรงประหารศัตรูเหล่านั้นเสียด้วยอีกก็ได้ยิ่งกว่านั้นพระองค์สามารถลงมาจากไม้กางเขนในเวลานั้นก็ได้อันแต่พระองค์ยอมทนทุกข์ทรมานจนถึงซึ่งความตายด้วยเต็มพระทัย ทั้งนี้ก็เพื่อจะช่วยให้เราท่านทั้งหลายให้หลุดพ้นจากความผิดบาป

หลายคนมีความเข้าใจว่า คนที่ตายอย่างทนทุกข์ทรมานเช่นนั้นจะต้องเป็นคนชั่วช้าลามก แต่คนใดที่มีความประพฤติดีจะได้อายอย่างความสุข พระเยซูคริสต์ทรงกระทำแต่การดีตั้งแต่เกิดมาจนถึงเวลาสิ้นพระชนม์ ไม่เคยทำความผิดความบาปเลยแม้แต่ครั้งเดียว แต่เป็นเพราะเหตุไรเล่าเขาจึงพากันลงโทษฆ่าพระองค์เสียที่ไม่กางเขน มิใช่เพราะความผิดความบาปของพระองค์ เพราะว่าพระองค์ไม่มีความผิดบาปแต่การที่ได้ทรงตายอย่างคนบาปนั้นก็เพราะความผิดบาปของพวกเรา พระเยซูคริสต์ทรงให้ชีวิตของพระองค์เองแก่เราและโลหิตของพระองค์ได้ไหลออกมาเป็นโลหิตแห่งชีวิตไถ่เราทุกคนให้พ้นจากอำนาจของความบาป พระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานก็เพื่อจะช่วยวิญญาณจิตของเราให้พ้นจากโทษแห่งความบาป ธรรมชาติของพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่มีความบาป แต่เพราะพวกเรามีความผิดความบาปและเพราะพระองค์ทรงรักพวกเรา พระองค์จึงยอมถวายพระองค์เองต่างเครื่องบูชา เพื่อไถ่เราให้พ้นจากความผิดความบาป “ความรักใหญ่กว่านี้ไม่มี ก็ผู้หนึ่งจะยอมตายเพื่อมิตรสหายของตน”

แต่ก่อนที่พระองค์จะทรงถึงซึ่งความตาย พระองค์ได้บอกแก่พวกสาวกไว้ว่า เมื่อพระองค์ตายได้สามวันแล้ว พระองค์จะเสด็จเป็นขึ้นจากความตาย หากว่าพระเยซูคริสต์ยังอยู่ในความตาย เราก็ต้องรู้สึกแน่เทียวว่าพระองค์จะทรงช่วยเราให้พ้นจากความบาปไม่ได้ ให้เราทั้งหลายพิจารณาเหตุการณ์อันสำคัญอื่น ๆ ต่อไป

## พระเยซูผู้ทรงพระชนม์อยู่

การฟื้นคืนพระชนม์เป็นขึ้นมาจากความตาย เมื่อพระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์แล้ว พวกสาวกได้เอาพระศพของพระองค์ไปฝังไว้ในอุโมงค์ พระองค์ถูกฝังไว้ในอุโมงค์แต่เพียงสามวันเท่านั้น พระองค์ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย พระองค์ทรงมีชัยชนะความตาย ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย เสด็จออกมาจากอุโมงค์ ได้ทรงสำแดงพระองค์เองให้คนทั้งหลายเห็นเป็นอันมาก พระองค์ทรงมีอำนาจเหนือความตายเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านี้ย่อมแสดงอยู่อย่างแจ่มแจ้งแล้วว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่ทรงรัก ทรงเมตตา ทรงพระกรุณา ทรงไว้ซึ่งอำนาจทุกประการ

ซึ่งเกี่ยวกับการเป็นขึ้นของพระเยซูคริสต์นั้นมีข้อพิสูจน์อยู่หลายประการ พวกสาวกของพระองค์ทุกคนได้เห็นพระเยซูคริสต์ที่เป็นขึ้นด้วยตาของตนเองหลายครั้งหน พระองค์ได้ทรงนั่งลงกินและดื่มกับเขา พระองค์ทรงอนุญาตให้เขามาจับต้องมาคลำดูที่แผลถูกตรึง ก็เพื่อจะพิสูจน์ให้พวกสาวกรู้แน่ว่าพระองค์เป็น พระองค์นั้นที่ได้ถูกตรึงตาย บนไม้กางเขนภายหลังพวกสาวกก็ได้ออกไปประกาศการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ทั่วไปทุกแห่ง แต่พวกปุโรหิตและพวกอาลักษณ์ที่เกลียดชัง พวกกันจับพระองค์ประหารเสียนั้นได้พากันห้ามปรามอย่างแข็งแรง ไม่ให้พวกสาวกประกาศการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ เขาพากันจับพวกสาวกของพระองค์มาเสียหลายคน เพื่อจะระงับข่าวการเป็นขึ้นของพระเยซูคริสต์มิให้แผ่แพร่ไป แต่พวกสาวกก็พากันประกาศเรื่องนี้เรื่อย ๆ ไปไม่ยอมหยุดไม่ยอมเชื่อฟังใคร แม้ว่าจะต้องถึงประหารชีวิตเขาก็ไม่กลัวยิ่งถูกฆ่าถูกข่มเหงก็ยิ่งพากันประกาศการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ทั่วไปทั้งนี้ย่อมเป็นพยานแน่นอนว่า พวกศิษย์ได้เห็นองค์พระเยซูคริสต์ผู้เป็นขึ้นมาจากความตายจริง ๆ ด้วยตาของตนเองพวกสาวกของพระเยซูคริสต์เป็นอันมากได้ถูกเขา ข่มเหงทำโทษแต่ก็ยังพากันเป็นพยานถึงสิ่งที่เขาได้เห็นอยู่รำไปไม่มีความกลัวเลยแม้แต่น้อย ถ้าพวกสาวกไม่มีความรู้แน่เห็นแน่เชื่อแน่ใจเรื่องนี้แล้ว เขาทั้งหลายจะไปเที่ยวล่อลวงให้คนอื่นหลงเพราะเหตุใด แต่เพราะพระเยซูคริสต์ได้ทรงไถ่เขาให้พ้นจากความบาปและพระองค์ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายจริง เขารู้แน่ เห็นแน่ เชื่อแน่ ว่าพระเยซูคริสต์ยังมีพระชนม์อยู่ เขาจึงกล้าฝ่าฝืนขัดคำสั่งของผู้มีอำนาจบ้านเมืองออกไปเที่ยวสั่งสอนไม่หวาดหวั่นต่อความตายและการข่มเหง เพราะเหตุนี้เองคำพยานของพวกสาวกจึงมีน้ำหนักมีค่าพอ และแข็งแรงพอมีความจริงพอสมกับความเชื่อและความนับถือของเราภายหลังการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์คราวหนึ่ง มีคนเห็นพระองค์ตั้ง 500 คน เมื่อคำพยานของพวกสาวกนั้นจริงก็เป็นทีที่แสดงว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าจริง เราทั้งหลายควรจะได้เข้าเชื่อรับเอาพระองค์เป็นที่พึ่ง เมื่อเราเป็นคนผิดบาปและไม่ยอมรับเอาพระองค์เป็นที่พึ่ง เราจะรอดพ้นจากความผิดบาปได้อย่างไร

มีอยู่สิ่งหนึ่งที่เราคงจะเชื่อและเราคงจะขอบพระเดชพระคุณของพระเจ้า ก็คือว่า “พระเยซูคริสต์ได้ลงมาช่วยคนบาป” แม้ว่าความผิดบาปของเราจะหนักหนาสักเพียงไร พระองค์ก็ทรงสามารถที่จะช่วยเราให้หลุดพ้นได้ พระองค์ถวายพระองค์เองให้เป็นเครื่องบูชาไถ่เราให้พ้นจากความผิดบาปและเพื่อนำคนเหล่านั้นที่หลงเงินออกไปจากความจริงมาถึงซึ่งความจริงอีก มิใช่ว่าพระองค์จะทรงช่วยได้บ้างเป็นบางคน แต่ทรงช่วยได้ทุกคนทุกชาติทุกภาษาทั่วโลก ซึ่งพระเยซูคริสต์ได้ประทานให้โลหิตแห่งชีวิตของพระองค์ ก็เพื่อจะช่วยคนทุกชาติทุกภาษาให้รอดพ้นจากความผิดบาป ไม่ทรงเลือกหน้าว่าเป็นคนมั่งมีหรือคนจน แก่หรือหนุ่ม ผู้หญิงหรือผู้ชาย เช่นนี้เราทุกคนจึงมีความหวัง หวังแน่ในความมีชัย พ้นจากความบาป เข้ารับความรอดชั่วนิรันดรของพระเจ้าได้

เสด็จไปสวรรค์ เมื่อพระองค์ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วพระองค์ได้ทรงสถิตอยู่ในโลกนี้อีก 40 วัน ระหว่าง 40 วันนั้นพระองค์ได้ทรงสนทนาปราศรัยกับพวกสาวกถึงเรื่องเมืองสวรรค์ พระองค์ได้ทรงกำชับพวกสาวกไว้ว่า ท่านทั้งหลายจงคอยอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม จนกว่าท่านทั้งหลายจะได้ประกอบไปด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากเบื้องบน “แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเรา” เมื่อพระองค์ทรงรับสั่งเช่นนี้แล้ว พระองค์ก็เสด็จเหาะขึ้นไปบนสวรรค์ต่อหน้าพวกสาวกทั้งปวงจนหายลับไปในเมฆ เมื่อพระองค์กำลังเหาะขึ้นไปนั้นพวกสาวกกำลังแหงนหน้าเพ่งมองอยู่ที่พระองค์ ทันใดนั้นมีเทวดาสององค์สวมเสื้อขาวผ่องใสมาปรากฏแก่เขาพูดว่า “ชาวกาลิลีเอ๋ย เหตุไฉนท่านจึงยืนเขม่นดูฟ้า พระเยซูของคัมภีร์ถูกรับไปจากท่าน เสด็จขึ้นไปยังสวรรค์แล้ว จะเสด็จกลับมาอีกเหมือนท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์ เสด็จขึ้นไปสวรรค์นั้น”

พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมา เมื่อพระเยซูคริสต์ได้เสด็จกลับไปสวรรค์ 10 วันแล้ว ในวันนั้นมีสาวกประมาณ 120 คนประชุมพร้อมกันอยู่ในห้องชั้นบน อธิษฐานด้วยน้ำหนึ่งใจเดียวกันคอยทำพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงรับสั่งและสัญญาไว้ในทันใดนั้นมีเสียงดังออกมาจากฟ้า เหมือนเสียงพายุกวัก ดังสนั่นก้องทั่วตึกที่เขาประชุมกันอยู่ และมีเปลวไฟสีฐานเหมือนลิ้นปรากฏแก่เขาแล้วกระจายออกไปสถิตอยู่บนเขาสิ้นทุกคนแล้วเขาเหล่านั้นก็ประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงตั้งต้นพูดภาษาต่าง ๆ ตามที่พระวิญญาณได้ทรงคลอใจให้เขาพูด ชาวแห่งการนี้ก็เลื่องลือไปโดยเร็วทั่วกรุงเยรูซาเล็ม ประชาชนเป็นอันมากพากันมาออกดูอยู่ที่หน้าตึกนั้น ในเวลานั้นมีประชาชนหลายชาติหลายภาษามาจากประเทศต่าง ๆ อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม เมื่อเขามาถึงสถานที่ที่พวกสาวกได้ประชุมกันอยู่ต่างก็ได้ยินพวกสาวกทั้งหลายพูดเป็นภาษาของตนเอง คนต่างชาติต่างภาษาก็พากันประหลาดใจที่ได้ยินพวกสาวกพูดเป็นภาษาของตนเอง เหล่าพวกสาวกก็ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์นับจำเดิมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ถ้าเรามีความเชื่อถ้อยในพระเยซูคริสต์เราก็จะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนกับ

เหล่าสาวก 120 คนนั้นเหมือนกัน ในวันนั้นพวกสาวกได้ตั้งต้นสั่งสอนเรื่องของพระเยซูคริสต์แก่บรรดาคนทั้งปวงที่ได้มาร่วมอยู่ที่นั่น และตกเดือนให้เขาทั้งหลายกลับใจบังเกิดใหม่เชื่อถือน้องพระเยซูคริสต์เพื่อเขาทั้งหลายจะได้พ้นจากความผิดบาปเข้ารับเอาความรอดในพระเยซูคริสต์อยู่ชั่ววันรันดร ในวันนั้นมีคนเข้าเชื่อถือน้องพระเยซูคริสต์ถึง 3000 คน

## ไตรศภาวะ

ในหนังสือเล่มนี้เราได้พูดถึงพระเจ้าพระบิดา พระเยซูคริสต์ พระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณอันบริสุทธิ์ พระนามต่าง ๆ เหล่านี้เป็นพระนามของพระเจ้าคนละองค์กันหรือไม่ใช่เลยเพราะว่าพระเจ้าเที่ยงแท้นั้นมีแต่พระองค์เดียว แต่ในพระเจ้าองค์เดียวนี้มีอยู่สามสภาวะหรือสามภาค คือพระเจ้าสามพระองค์รวมเป็นพระเจ้าองค์เดียวกัน อุปมาเหมือนต้นไม้ต้นไม้มากต้นย่อมมี 3 ส่วนคือ ราก ลำต้น กิ่งต่างส่วนต่างมีเหตุผลมีหน้าที่ที่จะต้องกระทำ และต่างส่วนก็ต่างแยกออกจากกันไม่ได้ แต่ต่างส่วนก็ต่างรวมกันเข้าเป็นต้นไม้ต้นเดียวเช่นนั้นแหละ พระเจ้าพระบิดา พระเยซูคริสต์ พระบุตรและพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทางเป็นพระเจ้ารวมเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่พระองค์เดียว

พระลักษณะของพระเจ้า เมื่อเราพูดถึงพระเจ้า เราหมายถึงพระเจ้าทั้งสามพระองค์ที่รวมกันเป็นพระเจ้าพระองค์เดียว ไม่ใช่เป็นพระเจ้าสามพระองค์ต่างกัน แต่รวมกันเป็นพระเจ้าพระองค์เดียว พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ ตาแห่งมนุษย์จะมองเห็นพระองค์ไม่ได้ พระเจ้าจะทรงสถิตอยู่ทั่วไปทุกที่ทุกแห่ง ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนพระเจ้ายิ่งทรงสถิตอยู่ที่นั่น เราจะหนีพระเจ้าไปให้พ้นไม่ได้ เพราะว่าพระเจ้าทรงอยู่รอบ ๆ เราทั่วไปทุกแห่งพระองค์ทรงฤทธิ์ใหญ่ยิ่งในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้แล้วว่า “ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทำไม่ได้” พระองค์ทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่ง พระองค์ทรงทราบสารพัดแม้ว่าความคิดในจิตใจของมนุษย์ พระเจ้ายิ่งทรงทราบพระเจ้าเต็มไปด้วยความรักความเมตตาและความกรุณา

ต่อไปนี้ให้เราทั้งหลายใคร่ครวญดูพระเจ้าทั้งสามพระองค์ที่ละองค์ พระเจ้าองค์ใดได้กระทำสิ่งใดที่สำเร็จแล้วนั้นมีอะไรบ้าง

พระเจ้า-พระบิดา พระเจ้าพระบิดาเป็นผู้ทรงสร้างเป็นผู้ทรงบำรุงเลี้ยงสิ่งสรรพ พระเจ้าพระบิดาทรงรักเราทุกคนและรักเรามากที่สุด แต่พระองค์เป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์จึงทรงเกลียดชังความบาปที่สุด พระองค์ทรงรับสั่งว่า “จิตวิญญาณที่ทำบาปจะต้องตายเป็นแน่” พระธรรมข้อนี้เป็นความจริงเพราะว่าเราทุกคนก็สมควรกับความตาย เพราะความผิดความบาปของเรา ไม่มีมนุษย์คนใดในโลกนี้เป็นคนบริสุทธิ์ ไม่มีสักคนหนึ่งเลย พระเจ้าพระบิดาจะทรงพิพากษาเราตามความยุติธรรม ถ้าเราปฏิเสธไม่ยอมเดินตามทางที่พระองค์ได้เตรียมไว้สำหรับเรานั้น เราจะต้องถึงซึ่งความพินาศ พระองค์จะไม่ทรงช่วยเรา เราจะต้องได้รับการลงโทษ โทษของเราก็คือจะต้องถูกไถ่ลงไปในขุมนรก ทนทุกข์ทรมานอยู่ที่นั่นเป็นนิตย์และเป็นนิตย์ แต่พระเจ้าพระบิดาทรงปรารถนาจะให้เราทุกคนได้รับความรอดพ้นจากความทุกข์ทรมานในขุมนรกโดยสั่งให้เราเชื่อถือน้องๆ พระเยซูคริสต์ พระบุตรพระเจ้าผู้ช่วยให้รอด บิดาเมตตาบุตรของตถาคต พระเจ้ายิ่งทรงเมตตาแก่ชาตินมนุษย์ทั้งหลายนั้น เพราะเหตุนี้เราจึงเรียกพระองค์ว่าพระเจ้า-พระบิดา

พระเจ้าพระเยซูคริสต์-พระบุตรของพระเจ้าในหนังสือเล่มนี้เราได้บรรยายถึงพระเยซูคริสต์มา  
มากแล้ว เราจะขอเพิ่มเติมไว้ในที่นี้แต่เล็กน้อย เพื่อจะได้ทำให้ความเข้าใจของเราให้กระจำงแข็งขึ้นอีก  
พระเยซูคริสต์ได้เสด็จลงมาจากสวรรค์ ทรงลงมาบังเกิดในโลกนี้ ทรงสภาพมีรูปร่างเหมือนกับมนุษย์  
เมื่อพระองค์ได้เสด็จมาในโลกนี้ พระองค์ได้ทรงกระทำ การอัศจรรย์มากมายหลายอย่างเป็นพยานอย่าง  
ชัดเจนว่า พระองค์เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ผู้ที่เสด็จลงมาจากสวรรค์มาสถิตอยู่ท่ามกลางมนุษย์พระองค์ได้  
สั่งสอนตักเตือนมนุษย์ทุกคนให้กลับใจบังเกิดใหม่และเชื่อฟังในพระเจ้า ในวาระที่สุดคนชั่วทั้งหลาย  
ได้พากันเกลียดและ โกรธพระองค์จับเอาพระองค์ไปตรึงประหารชีวิตเสียที่ไม้กางเขนที่พระเยซูคริสต์  
ทรงยอมตายเช่นนั้นก็เพราะความผิดบาปของชาติมนุษย์พระองค์ผู้ซึ่งเป็นพระเจ้าแท้ได้ยอมรับเอาการ  
ลงโทษของเราทั้งหลายลงเหนือพระองค์เอง โดยทรงยอมทนทุกข์ทรมานตายบนไม้กางเขนพระองค์ได้  
ทรงอยู่ได้อ่านจากความตายอยู่สามวันแล้ว พระองค์ได้เป็นขึ้นจากความตาย เป็นที่แสดงแก่เราทั้งหลาย  
ทุกคนว่า พระเจ้าเที่ยงแท่นั้นจะอยู่ได้อ่านจากความตายไม่ได้ พระองค์เป็นพระพิชิตมัจจุราชผู้ทรงมี  
ชัยชนะเหนือความตาย เพราะเหตุนี้เราทั้งหลายที่มีความเชื่อและไว้วางใจในพระองค์ก็จะได้รับชีวิตชั  
วนิรันดร จะได้ไปอยู่ด้วยกันกับพระองค์สืบไปเป็นนิรันดร ปราศจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีการเวียนทุกข์  
อยู่ในวัฏฏสงสาร แต่จะมีความสุขอยู่ชัวนิรันดร เพราะเหตุนี้เราจึงเรียกพระเยซูคริสต์-พระบุตรว่าพระ  
เจ้าพระเจ้าผู้ช่วยให้รอด หรือพระมหาไถ่

พระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเยซูคริสต์ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์ทุกวันนี้ แต่พระวิญญาณอันบริสุทธิ์  
ของพระองค์ได้ทรงสถิตอยู่ด้วยกันกับเรา ทรงนำทรงอุดหนุนทรงช่วยเหลือเราทั้งหลายผู้มีความเชื่อถื่อ  
ในพระองค์พระเยซูคริสต์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นกำลังเป็นอำนาจช่วยให้เรามีชัยชนะความบาป  
พระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นผู้ทรงคลจิตใจของเราให้เชื่อถื่อในพระเยซูคริสต์-พระบุตร พระผู้ช่วยให้รอด  
พระมหาไถ่ ถ้าเรายอมให้พระวิญญาณสถิตอยู่ในดวงใจของเรา และเชื่อฟังการทรงนำของพระองค์ เรา  
จะไม่หลงตกลงไปในความบาปเป็นแน่แท้

## ส่วนรวมแห่งคำเตือนสติ

ต้นแห่งความดี คนใดที่พึ่งตนของตนเองเพื่อทำตนให้เป็นคนดี ก็เหมือนกับคนที่ปีนขึ้นต้นไม้ไปจับปลา ความมานะความพากเพียรความพยายามทั้งสิ้นนั้นก็ไร้ผล แต่คนเหล่านั้นที่พึ่งฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเพื่อทำตนของตนให้เป็นคนดี ก็อุปมาเหมือนคนที่ลงไปหาปลาในลำแม่น้ำ และในน่านน้ำที่มีปลาทุกชนิด ท่านเป็นคนดีที่แสวงหาความจริงและความชอบธรรมหรือ? ท่านจะต้องทูลขอต่อพระเจ้า จึงจะพบพระเจ้าฟังและทรงตอบคำทูลขออธิษฐานของเรา พระเยซูคริสต์ทรงรับสั่งไว้ว่า “ในพวกท่านมีใครที่ถ้าบุตรของตนขอขนมปังจะเอาก้อนหินให้บุตรหรือ? ถ้าบุตรจะขอปลาจะเอางูให้หรือ? เหตุฉะนั้นถ้าท่านเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตน ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้อยู่ในสวรรค์จะประทานของดีให้แก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์” “จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วเปิด ให้แก่ท่าน เพราะว่าทุกคนที่ขอก็จะได้ ทุกคนที่หา ก็จะพบ ทุกคนที่เคาะ ก็จะเปิดให้เขา” แต่ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญา ก็ให้คนนั้น ขอต่อพระเจ้าผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยเต็มพระทัย และมีได้ทรงคิดว่า แล้วก็จะได้ทรงประทานให้แก่ผู้นั้น” ข้อคำมั่นสัญญาต่าง ๆ เหล่านี้เป็นที่พิสูจน์ว่าพระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานขอของเราและทรงสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตจิตใจ และทรงสามารถทำให้เราเป็นคนดีได้

เราไม่มีความดีในตัวของเราเอง ในพระคัมภีร์ท่านอัครสาวกเปาโลได้กล่าวไว้ว่า “ด้วยว่าในตัวข้าพเจ้าคือในเนื้อหนังของข้าพเจ้า ไม่มีความดีประการใดเลย เพราะว่าเจตนาดีของข้าพเจ้าก็มีอยู่แต่ซึ่งจะกระทำดีนั้นข้าพเจ้าหาได้กระทำไม่ด้วยการดีนั้น ข้าพเจ้าปรารถนาทำ ข้าพเจ้าไม่ได้ทำ แต่การชั่วซึ่งข้าพเจ้ามิได้ปรารถนาทำ ข้าพเจ้ายังทำอยู่โอ้ข้าพเจ้าเป็นคนเข็ญใจจริง ใครหนอจะช่วยให้ข้าพเจ้าพ้นจากกายแห่งความตายนี้ ข้าพเจ้าขอบพระคุณของพระเจ้าโดยพระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” เช่นนี้เราก็เห็นได้แล้วละชีวิตที่เราทำคุณงามความดีไม่ได้ นั่น ก็เพราะเราขาดพระอำนาจกำลังของพระเยซูคริสต์พระองค์ผู้เดียวทรงสามารถช่วยเราให้มีชัยชนะได้

อาจารย์เปาโลรู้ที่อยู่ว่าใจของมนุษย์นั้นเป็นอย่างไร ท่านรู้แน่ว่าธรรมชาติของมนุษย์นั้นชั่ว หากว่าเราจะตรวจดูในจิตใจของเราก็จะเห็นได้ว่ามันช่างเหมือนกับคำที่ท่านอาจารย์เปาโลได้กล่าวไว้จริง ๆ แม้ว่าเราใคร่จะทำคุณงามความดีเราก็ทำไม่ได้ ทั้งนี้ก็เป็นเพราะนิสัยชั่วแห่งใจของเรา ในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่า “ไม่มีใครเป็นคนชอบธรรมสักคนหนึ่งก็หาไม่ได้เลย” ย่อมมีอยู่แต่ทางเดียวเท่านั้นที่เราอาจจะรอดพ้นจากอำนาจแห่งความบาปได้ ที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นที่แสดงว่าเราต้องการอำนาจภายในใจของเรา ที่มีกำลังแข็งแรงกว่าอำนาจของความบาปคือความบาปที่ครอบงำเรามาตั้งแต่กำเนิด ด้วยการอาศัยอำนาจพิเศษนี้เท่านั้นเราจึงจะมีชัยชนะแล้วจิตใจของเราจึงถูกชำระให้สะอาดได้ ในโลกเรานี้มีอำนาจอันใดหรือที่ยิ่งใหญ่กว่าอำนาจของความบาป มีแต่อำนาจเดียวเท่านั้นอำนาจนั้นคืออำนาจที่มาแต่พระ

เจ้าถ้าเรามีความประสงค์อยากมีชัยชนะอำนาจแห่งความผิดบาป                      อยากมีใจบริสุทธิ์สะอาดเราก็จำเป็นต้องเอาอำนาจของพระเจ้าคืออำนาจที่พระองค์ทรงปรารถนาที่จะประทานให้แก่เรา อาศัยอำนาจของพระเจ้านี้เราก็จะมีอิสระพ้นจากอำนาจแห่งความบาป ด้วยการอาศัยอยู่ในพระกำลังของพระเยซูคริสต์เท่านั้น เราจึงจะมีชัยชนะความชั่วได้ แล้วนิสัยชั่วของเราจะดับสูญหายไปและนิสัยใหม่ที่ดียิ่งก็จะเกิดขึ้นแทนที่ “เหตุฉะนั้น ถ้าแม่คนหนึ่งคนใดอยู่ในพระเยซูคริสต์ คนนั้นก็เป็นคนถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดเก่า ๆ ก็ได้ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” เพราะเหตุนี้เองพระเยซูคริสต์จึงทรงประทานชีวิตของพระองค์ให้แก่พวกเราเพื่อช่วยให้พวกเราพ้นจากความผิดบาป เช่นนี้ตัวเราจึงไม่ใช่ของเรา แต่เป็นของพระเจ้าผู้ที่ได้ทรงไถ่เราด้วยชีวิตและโลหิตของพระองค์ ร่างกายและชีวิตจิตใจของเราจึงเป็นของของพระองค์

พระเจ้าทรงสถิตอยู่ในดวงใจของเรา เมื่อพระวิญญาณทรงสถิตอยู่ในดวงใจของเรา พระองค์จะทรงนำเราไปตามทางที่พระเยซูคริสต์ทรงพระประสงค์ พระองค์จะทรงสั่งสอนเราให้รู้จักทางแห่งชีวิต ดวงใจของเราเป็นที่อาศัยของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เมื่อเราเชื่อถือนในพระเยซูคริสต์ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จเข้ามาอยู่ในดวงใจของเรา ช่วยให้เราใช้ชีวิตเป็นอยู่ตามทางแห่งความชอบธรรม คุณงามความดีทั้งหลายย่อมจะเกิดขึ้นได้ด้วยอำนาจของพระเจ้าที่อยู่ภายในใจของเรา คุณงามความดีที่แท้จริงนั้น จะเกิดขึ้นไม่ได้ด้วยการทำบุญให้ทานหน้าที่ที่เราต้องทำก็คือตั้งใจถึงความผิดบาป และสารภาพความผิดบาปของตนต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์ จงไว้วางใจให้แน่วแน่ว่าพระองค์เป็นผู้ทรงยกโทษและช่วยให้เรารอด

ได้รับความรอดสืบไปเป็นนิรันดร์                      เมื่อเรามีความไว้นือเชื่อใจในพระเจ้าพระเยซูคริสต์รับว่า พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอด พระองค์จะทรงโปรดเรา และโดยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ๆ จะทรงโปรดรับเราไว้เป็นบุตร และพระองค์จะทรงเป็นพระบิดาของเรา เมื่อเราถึงซึ่งความตายแล้ว พระองค์จะเสด็จมารับเราไปอยู่สวรรค์ และเราจะได้อยู่ความสุขด้วยกันกับพระองค์สืบไปชั่วนิรันดร์ เราจะได้ชมเชยพระสง่าราศีของพระองค์สืบไปเป็นนิรันดร์ พระองค์จะทรงประทานความสุขความชื่นชมยินดีชั่วนิรันดร์ให้แก่เรา เราจะมีชีวิตจำเริญอยู่เป็นนิรันดร์ แล้วเราจะสรรเสริญพระเดชพระคุณพระเจ้าพระเยซูคริสต์ผู้ไถ่เราให้พ้นจากความบาปสืบไปเป็นนิรันดร์กาล

เมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จจากโลกนี้เข้าสู่สวรรค์ พระองค์ได้ทรงกำชับสั่งพวกสาวกไว้ว่า “ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศกิตติคุณประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคนผู้ใดได้เชื่อและรับศีลล้างบาปแล้ว ผู้นั้นจะรอด แต่ผู้ใดไม่เชื่อจะต้องถูกปรับโทษ” เพราะเหตุนี้เองเราจึงได้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้น เพื่อทุกคนจะได้รู้ข่าวอันประเสริฐของพระเยซูคริสต์ พระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ และเป็นผู้ช่วยเราให้รอดพ้นจากความผิดบาป พระองค์ทรงพระประสงค์จะไม่ให้มีสักคนหนึ่งถึงซึ่งความพินาศ แต่ทรงพระ

ประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะให้เราทุกคนกลับใจเสียใหม่จากความผิดบาป มารับเอาความรอดชั่วนิรันดร์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงเตรียมไว้สำหรับเราทุกคน ข่าวนี้นี้เป็นข่าวดีเป็นข่าวของคนทุกชั้นทุกชาติทุกภาษา

พระเยซูคริสต์ยังทรงพระชนม์อยู่ในวันนี้ นอกจากพระองค์แล้วไม่มีใครที่เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ พระเยซูคริสต์ทรงพระชนม์อยู่ชั่วนิรันดร์ พระองค์ทรงพระชนม์อยู่ก่อนแผ่นดินโลก พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ในสมัยนี้ และพระองค์จะทรงพระชนม์อยู่สืบไปเป็นนิรันดร์ พระองค์ตายไม่เป็น พระองค์ไม่รู้จักตาย พระเจ้าชนิดนี้ต่างหากที่เราต้องการ ให้เราทุกคนรับพระองค์ไว้เป็นพระเจ้าของตนเอง อย่ามัวชักช้าอยู่เลยจงมอบชีวิตจิตใจไว้กับพระองค์ และจงไว้วางใจในพระองค์เถิด เฉพาะทางนี้เท่านั้นและในพระองค์เท่านั้นซึ่งเราสามารถจะพบความสุขอันแท้ครบถ้วนบริบูรณ์ได้

เราขอเชิญท่านทุกคนมาพบกับครูสอนศาสนา เชิญมาพบศาสนทูต ขอเชิญท่านมาเรียนรู้ทางแห่งความรอดอย่างมหัศจรรย์ เป็นทางดับทุกข์ เป็นทางพ้นจากอำนาจแห่งความบาปเป็นทางพ้นจากขุมมรณะ เป็นทางพ้นจากอบายภูมิสืบไปเป็นนิรันดร์ ขอเชิญท่านมาเชื่อมาถือนำมารับเอาทุกคน สาขา จงมีแก่ท่านทั้งหลาย

พิมพ์ที่โรงพิมพ์ เจริญธรรม 160 ถนนบำรุงเมือง พระนคร  
นายรวล รุ่งเรืองธรรม ผู้พิมพ์และผู้โฆษณา 2498

Published by the Siam Mission of the  
Christian and Missionary Alliance,  
1483 Usdang Road, Nakon Rachasima Thailand.